

Số: 646/BC- HĐND

Minh Long, ngày 20 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND, Tổ Đại biểu, Đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan trong quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND, tổ đại biểu, đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan trong quý I và định hướng một số nhiệm vụ quý II năm 2019 như sau:

A. Kết quả công tác quý I năm 2019:

I. Kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện:

1. Hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND huyện:

a. Tổ chức phiên họp, cuộc họp thường kỳ:

- Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện cuối năm 2018, tại kỳ họp HĐND huyện đã thảo luận và thông qua 12 nghị quyết (về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019; Dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu; Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2019 và một số nghị quyết khác).

- Thường trực HĐND huyện duy trì họp giao ban đầu tuần, phiên họp trực báo tháng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng và xác định nhiệm vụ trọng tâm tháng đến để chỉ đạo và tổ chức thực hiện; Tổ chức họp để thông qua dự thảo đề cương giám sát của Thường trực HĐND huyện về thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; các mô hình khuyến nông trên địa bàn huyện, từ năm 2016 – tháng 3/2019.

- Các Ban HĐND huyện cũng đã tổ chức họp trực báo quý I để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý và triển khai nhiệm vụ quý II/2019.

b. Ban hành văn bản:

Trong Quý I, Thường trực và các Ban HĐND huyện đã ban hành 73 văn bản, cụ thể: 17 công văn, 8 quyết định, 5 kế hoạch, 23 báo cáo, 3 thông báo, 5 tờ trình và 12 nghị quyết.

c. Hoạt động giám sát:

- Thường trực HĐND huyện: Đã ban hành quyết định, kế hoạch và đề cương giám sát việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; các mô hình khuyến nông trên địa bàn huyện, từ năm 2016 – tháng 3/2019. (Thời gian giám sát từ ngày 28-29/3/2019 và dự kiến hoàn thành trước ngày 10/5/2019).

- Ban Kinh tế - Xã hội: Giám sát thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Minh Long giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025 (thời gian giám sát dự kiến ngày 27/3/2019).

- Ban Pháp chế: Giám sát việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021; Giám sát tình hình thực hiện công tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch tại UBND các xã năm 2018-2019; Giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Luật tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tại UBND các xã năm 2018-2019 (thời gian giám sát ngày từ 02-12/4/2019).

d. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Thường trực HĐND huyện thực hiện tiếp công dân định kỳ theo quy định. Trong quý I không có công dân đến trình bày tâm tư nguyện vọng và không có đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Thường trực HĐND huyện.

e. Hoạt động phối hợp:

- Phối hợp với UBND huyện:

+ Trước kỳ họp thứ 8, Thường trực HĐND huyện đã đôn đốc UBND huyện giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Thường trực và các Ban HĐND huyện; ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 (kỳ họp cuối năm 2018) HĐND huyện. Nhìn chung, các kiến nghị sau giám sát của Thường trực và các Ban HĐND huyện trong năm 2018 đã được lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giám sát giải quyết và khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn giám sát đã chỉ ra. Các kiến nghị của cử tri hầu hết được trả lời, giải quyết thỏa đáng. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung giải quyết chưa dứt điểm cần tiếp tục giải quyết.

+ Sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, Thường trực HĐND đã phối hợp với UBND huyện thống nhất và hoàn chỉnh nội dung các nghị quyết của HĐND huyện.

- Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện:

Thực hiện Quy định số 4045-QĐ/TU, ngày 24/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tại dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 gửi Ban thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN và các Hội, đoàn thể huyện đã tham gia góp ý những khuyết điểm trong quá trình chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND huyện trong năm 2018.

2. Hoạt động của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện:

a. Tổ đại biểu HĐND huyện:

Các Tổ đại biểu HĐND huyện luôn giữ mối liên hệ công tác với Thường trực HĐND huyện và xã; tham gia cùng đoàn công tác của Thường trực HĐND huyện làm việc với Thường trực HĐND xã Long Môn; cùng với đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao trong quý I và các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Ngoài ra, thành viên các Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn xã tự đóng góp với tổng kinh phí 6.000.000 đồng (*Thanh An 3.000.000 đồng, Long Mai 3.000.000 đồng*) để thăm hỏi và tặng quà cho 12 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

b. Đại biểu HĐND huyện:

Luôn gắn trách nhiệm của người đại biểu với nhiệm vụ chuyên môn, lĩnh vực đang công tác, tích cực tham dự đầy đủ các buổi TXCT tại các điểm ứng cử trên địa bàn các xã; Đồng thời, tại kỳ họp của HĐND luôn phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND; phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của cử tri và đánh giá việc giải quyết các kiến nghị của cử tri một cách khách quan, trung thực; góp phần cùng với Thường trực HĐND huyện thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND huyện năm 2018.

4. Các hoạt động khác:

- Thường trực đã chấp hành nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư khóa XI về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp đảm bảo đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Triển khai thực hiện Công văn số 1023-CV/HU ngày 14/01/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tình hình trước, trong và sau Tết Kỷ Hợi 2019, Thường trực HĐND huyện đã triển khai cho các ngành: Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và Thường trực HĐND các xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

- Thường trực, các Ban HĐND và đại biểu HĐND đã phối hợp với đơn vị, địa phương đến thăm hỏi, tặng quà và chúc tết cán bộ nguyên là lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện qua các thời kỳ, các gia đình người có công, người có uy tín tiêu biểu, cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; thăm một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện trước, trong tết năm 2019. Tham dự đầy đủ các cuộc họp do các cơ quan, đơn vị của tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện tổ chức. Thực hiện tốt việc báo cáo hoạt động của HĐND huyện, Thường trực và các Ban HĐND huyện cho Huyện ủy, HĐND tỉnh.

- Vào tháng 3/2019 Thường trực và các Ban HĐND huyện tổ chức buổi làm việc trực tiếp với Thường trực, các Ban HĐND xã Long Môn về tình hình thực hiện các hoạt động, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân

từ ngày 01/3/2018 - 28/02/2019 và phương hướng, nhiệm vụ 10 tháng còn lại của năm 2019.

- Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Chi bộ HĐND triển khai quán triệt cho cán bộ trong đơn vị tham dự đầy đủ hội nghị học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 do Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức; xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị và hướng dẫn từng cá nhân đăng ký cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và hành động làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng trong năm 2019.

- Ngoài ra, Thường trực và các Ban HĐND huyện luôn giữ mối quan hệ phối hợp với Thường trực, các Ban HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát, khảo sát trên địa bàn huyện. Thực hiện giám sát trực tiếp thông qua các cuộc họp, hội nghị.

- Phối hợp triển khai với Ban Thường trực UBMTTQVN, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND huyện về việc tham gia đề xuất về nội dung giám sát của HĐND tỉnh, huyện năm 2020.

II. Kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND và đại biểu HĐND các xã:

1. Hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND các xã:

a. Tổ chức kỳ họp, phiên họp, cuộc họp thường kỳ:

- Thường trực HĐND các xã đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 7 HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp Thường trực HĐND các xã đã ban hành các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019; Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2019; Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu và một số Nghị quyết khác. Trên cơ sở nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 7, Thường trực HĐND xã phân công các Ban HĐND xã chủ động nghiên cứu tài liệu và tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND xã trình kỳ họp đúng quy định. Đồng thời, đôn đốc UBND xã gửi tài liệu kịp thời cho đại biểu HĐND để nghiên cứu.

- Tổ chức họp trực báo tháng với các Ban HĐND xã và các ngành liên quan để đánh giá kết quả hoạt động trong tháng và đề ra nhiệm vụ trong tháng tới của Thường trực và các Ban HĐND xã.

b. Hoạt động giám sát:

- Giám sát thường xuyên: Thường trực HĐND các xã phối hợp với UBMTTQVN xã giám sát việc cấp không thu tiền các mặt hàng thiết yếu cho người đồng bào dân tộc thiểu số, cấp gạo và cấp quà tết cho các đối tượng trên địa bàn xã nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Qua giám sát các chính sách hỗ trợ trong dịp Tết được đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng và chế độ chính sách, không có trường hợp khiếu nại.

- Giám sát chuyên đề: Quý I/2019 Thường trực, các ban HĐND các xã thực hiện 09 nội dung giám sát. Trong đó, Long Hiệp 03 nội dung, Long Mai 01 nội dung, Long Sơn 03 nội dung, Thanh An 01 nội dung, Long Môn 01 nội dung (*chi tiết có phụ lục kèm theo*).

c. Hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Thường trực HĐND các xã thực hiện tiếp công dân định kỳ theo quy định. Trong 3 tháng đầu năm 2019 không có công dân và không tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo đến HĐND 5 xã.

2. Hoạt động của đại biểu HĐND các xã:

Đại biểu HĐND xã phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND; luôn lắng nghe ý kiến của cử tri và phản ánh kịp thời cho Thường trực HĐND xã để tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo cho chính quyền địa phương có biện pháp giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri.

3. Các hoạt động khác

- Tham gia cùng với Đoàn công tác của xã thăm hỏi, chúc tết các gia đình chính sách, cán bộ xã đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn xã nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

- Thường trực HĐND xã Long Hiệp, Thanh An tổ chức thăm và chúc tết các đồng chí nguyên là Chủ tịch HĐND xã qua các thời kỳ nhân dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 (*Xã Long Hiệp 02 xuất; xã Thanh An 01 xuất, mỗi xuất trị giá 300.000đ*).

- Thường trực HĐND các xã tham gia cùng đoàn công tác của Thường trực HĐND huyện làm việc với Thường trực HĐND xã Long Môn; Thực hiện tốt việc thông tin báo cáo với Thường trực HĐND huyện và Đảng ủy xã. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Huyện ủy, Đảng ủy, UBND cùng cấp và các ban ngành, đoàn thể xã tổ chức.

III. Kết quả công tác của các đơn vị liên quan:

1. Tòa án nhân dân huyện:

Trong quý I/2019 tổng số án thụ lý là 12 vụ, việc, đã giải quyết xong 08 vụ, còn 04 vụ đang giải quyết trong hạn luật định. Cụ thể:

Án dân sự thụ lý mới 01 vụ/02 bị cáo (trộm cắp tài sản), đã giải quyết xong; án hôn nhân gia đình thụ lý 10 vụ, đã giải quyết xong 06 vụ còn 04 vụ đang giải quyết; án kinh doanh thương mại thụ lý 01 vụ, đã giải quyết xong; công tác thi hành án hình sự ra 01 quyết định thi hành án phạt tù/01 người bị kết án, ra 01 quyết định thi hành án phạt tù/01 người được hưởng án treo, ra 01 quyết định ủy thác thi hành án/01 người bị kết án; thụ lý 11 đơn, đã giải quyết xong 11 đơn; tiếp 10 lượt công dân đến liên hệ việc khởi kiện theo tố tụng sự. Ngoài ra, tham gia các hoạt động theo sự chỉ đạo của ngành và địa phương.

2. Chi cục Thi hành án dân sự huyện :

Kết quả về việc/tiền: Tổng số thụ lý 32 việc/1.461.948.000 đồng (cũ chuyển sang 22 việc/1.456.142.000 đồng, thụ lý mới 10 việc/5.806.000 đồng). Trong đó, số có điều kiện thi hành 25 việc/423.250.000đ, số chưa có điều kiện thi hành 07 việc/1.038.698.000đ. Số việc thi hành xong là 10 việc/34.406.000đ. Số việc chuyển kỳ sau 22 việc/1.427.542.000 đồng, trong đó số việc đang tổ chức thi hành 15 việc/338.844.000 đồng, số chưa có điều kiện thi hành 07 việc/1.038.698.000đ.

Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện các nhiệm vụ khác và tham gia các hoạt động theo sự chỉ đạo của ngành và địa phương.

3. Việc Kiểm sát nhân dân huyện:

- Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố: Tổng thụ lý 01 tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Long đang giải quyết trong hạn luật định.

- Công tác thực hành quyền công tố và KSXXSTHS: Tổng thụ lý 01 vụ/02 bị cáo về tội trộm cắp tài sản quy định tại khoản 1, điều 173 Bộ luật hình sự, Tòa đã xét xử xong.

- Công tác kiểm sát thi hành án hình sự: Kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật tại UBND xã Long Hiệp. Qua công tác kiểm sát, chưa phát hiện có vi phạm gì.

- Công tác kiểm sát thi hành án dân sự: Qua công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết của Chi cục THADS huyện, chưa phát hiện có vi phạm gì.

- Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình: Tổng thụ lý 08 vụ, đã giải quyết xong 06 vụ còn 02 vụ tòa án đang giải quyết.

4. Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện:

Tham gia xét xử 01 vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản; tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội thẩm năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019; Tham dự đầy đủ cuộc họp trực báo tháng của HĐND huyện, thường xuyên giữ mối liên hệ công tác với HĐND huyện, UBMTTQVN và Tòa án nhân dân huyện.

IV. Đánh giá chung:

1. Về Ưu điểm

- Trong quý I/2019, Thường trực và các Ban HĐND huyện đã thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2019 đề ra; triển khai thực hiện Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện đảm bảo yêu cầu. Các tổ đại biểu HĐND huyện đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được phân công. Hoạt động của đại biểu HĐND đi vào nề nếp, mỗi đại biểu luôn xác định được vai trò, chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu HĐND.

- Thường trực HĐND huyện và xã đã tổ chức thành công kỳ họp cuối năm 2018, nhiệm kỳ 2016 - 2021; duy trì họp giao ban tháng nhằm đánh giá tình hình hoạt động trong tháng và xác định nhiệm vụ trọng tâm trong tháng tới.

- Các đơn vị Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án Dân sự, Viện kiểm sát và Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện: Đã thực hiện tốt vai trò, chức năng trong nhiệm vụ chuyên môn; thụ lý, xét xử và thi hành án đúng quy định.

2. Hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế như sau:

- Các Tổ đại biểu HĐND huyện chưa tổ chức sinh hoạt Tổ theo quy định. Thường trực và các Ban HĐND một số xã triển khai hoạt động giám sát còn chậm so với kế hoạch.

- Công tác phối hợp chuẩn bị kỳ họp của UBND các xã trong xây dựng tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết gửi Thường trực, các Ban HĐND xã có một số nội dung chưa đảm bảo về mặt thời gian.

B. Nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019:

I. Thường trực, các Ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện:

1. Thường trực HĐND huyện dự trì tổ chức giao ban tuần, tổ chức trực báo tháng 04/2019. Thực hiện tốt chế độ báo cáo với HĐND tỉnh, Thường trực Huyện ủy đúng thời gian quy định. Tham dự đầy đủ các cuộc họp do Huyện ủy, UBND huyện, các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện mời.

2. Thực hiện tiếp công dân định kỳ, đôn đốc các đơn vị chức năng kịp thời giải quyết những đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định.

3. Thường trực, các Ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện đôn đốc theo dõi, giám sát việc trả lời và giải quyết kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn của đại biểu, kiến nghị sau giám sát của Thường trực và các ban HĐND huyện trong năm 2018; việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND huyện năm 2019.

5. Đoàn giám sát HĐND huyện tổ chức giám sát đảm bảo nội dung và thời gian quy định theo Kế hoạch số 637/KH-ĐGS ngày 20/2/2019 của HĐND huyện về giám sát việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; các mô hình khuyến nông trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2019.

6. Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch làm việc với Thường trực, các Ban HĐND xã Long Mai và một số xã khác theo Kế hoạch 617/KH-HĐND ngày 26/02/2019 của HĐND huyện.

7. Các Ban HĐND huyện tiến hành giám sát và tổng hợp báo cáo kết quả giám sát trong quý I, triển khai nội dung giám sát quý II; phối hợp với Văn phòng tham mưu cho Thường trực HĐND huyện chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp lần thứ 9, tổ chức thẩm tra các báo cáo, nghị quyết, tờ trình, đề án của UBND huyện trình tại kỳ họp.

8. Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND, UBMTTQVN huyện và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch, lịch, tổ chức tiếp xúc cử tri; tài liệu

phục vụ tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh kịp thời với cơ quan chức năng; thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND huyện giữa năm 2019. Theo dõi, giám sát việc trả lời và giải quyết kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn của đại biểu, kiến nghị sau giám sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân ở các địa phương, đơn vị; việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện năm 2019.

9. Tổ trưởng đại biểu HĐND huyện xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo từng quý đúng quy định, tổ chức sinh hoạt tổ quý I/2019. Qua đó tổng hợp tình hình và phản ánh kịp thời những vấn đề bức xúc trong Nhân dân, những vấn đề liên quan đến hoạt động của tổ với Thường trực HĐND huyện để kịp thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

10. Đôn đốc, nhắc nhở đại biểu HĐND huyện tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của người đại biểu HĐND, tham gia cùng với đơn vị, địa phương thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao trong tháng 4 và năm 2019.

II. Thường trực, các Ban HĐND và đại biểu HĐND các xã:

1. Thực hiện công tác giám sát và chỉ đạo các Ban HĐND xã tiến hành giám sát và tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả giám sát đảm bảo đúng thời gian quy định và kế hoạch đề ra.

2. Duy trì họp trực báo quý. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin với Thường trực HĐND huyện theo quy định.

3. Phối hợp với UBND cùng cấp thực hiện tiếp công dân theo định kỳ; đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân không để khiếu nại vượt cấp. Tham gia các cuộc giám sát của Thường trực và các Ban HĐND huyện trên địa bàn xã trong quý II/2019.

4. Phối hợp với UBND, UBMTTQVN xã tổ chức tốt cuộc tiếp xúc cử tri của HĐND các cấp trước kỳ họp giữa năm 2019 và chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND xã giữa năm 2019 đảm bảo yêu cầu.

5. Đôn đốc Đại biểu HĐND xã tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của người Đại biểu HĐND trên lĩnh vực được phân công phụ trách.

III. Các đơn vị Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án Dân sự, Viện kiểm sát và Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện:

1. Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện giải quyết các vụ án đã thụ lý, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền

2. Xây dựng báo cáo quý II, báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2019 phục vụ cho kỳ họp HĐND huyện giữa năm 2019.

3. Thực hiện kế hoạch chung của ngành để góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của đơn vị, địa phương đề ra trong quý II, 6 tháng đầu năm 2019.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND, tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện, xã và các ngành liên quan trong quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- ĐB HĐND huyện;
- UBND, UBMTTQVN huyện;
- VKSND, TAND, CCTHADS huyện;
- Đoàn hội thẩm ND huyện;
- TT HĐND 5 xã;
- VPUB: C-PVP, CVTH;
- Lưu VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn

Hoạt động giám sát của Thường trực các Ban HĐND xã quý I năm 2019
 (Ban hành kèm theo Báo cáo số 46/BC-HĐND ngày 20 tháng 03 năm 2019
 của Hội đồng nhân dân Huyện Minh Long)

T T	Đơn vị	Nội dung	Ghi chú
1	Xã Long Hiệp	Thường trực HĐND xã giám sát về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số.	Đang nghiên cứu tài liệu để tiến hành giám sát trong tháng 4/2019
		Ban Kinh tế - xã hội: giám sát công tác thực hiện chính sách bảo trợ xã hội năm 2016 – 2017.	Đang xây dựng quyết định, kế hoạch và đề cương báo cáo
		Ban pháp chế giám sát về kết quả thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự và chế độ chính sách hậu phương quân đội trên địa bàn xã năm 2017-2018.	Đang tiến hành giám sát
2	Xã Long Sơn	Thường trực HĐND xã giám sát tình hình Tảo hôn và Hôn nhân cận huyết thống năm 2018, theo Nghị Định 110 của Thủ Tướng chính phủ năm 2014.	Đang xây dựng quyết định, kế hoạch và đề cương báo cáo
		Ban pháp chế giám sát công tác tổ chức và thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự và các chính sách hậu phương quân đội tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Sơn, năm 2017-2018.	Đang xây dựng quyết định, kế hoạch và đề cương báo cáo
		Ban kinh tế - xã hội giám sát việc cấp cây, con giống theo chương trình 30a năm 2018	Đang xây dựng quyết định, kế hoạch và đề cương báo cáo
3	Xã Long Môn	TT HĐND xã giám sát tuyến đường Suối Cà Eo đi tập đoàn 13 thi công năm 2018	Đang xây dựng quyết định, kế hoạch và đề cương báo cáo
4	Xã Long Mai	Thường trực HĐND xã giám sát Thu, chi dự toán ngân sách xã giai đoạn 2016 – 2017	Đang nghiên cứu tài liệu để giám sát trong tháng 4/2019
5	Xã Thanh An	Thường trực HĐND xã giám sát việc thực hiện kế hoạch số 16-KH/ĐU của Đảng ủy xã về thực hiện chương trình hành động số 11-CTr/HU ngày 29/9/2016 và Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/07/016 của Tỉnh ủy về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị trên địa bàn xã Thanh An	Đang nghiên cứu tài liệu để giám sát trong tháng 4/2019